
รายงานการประชมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหาดยายุ  
สมัยวสิามัญ   สมัยที ่1  ประจําปี  2553 

  วนัที ่ 18  มีนาคม  2553 
ณ  ทีท่าํการองค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย (ช้ัน 2) 

.................................................... 
เร่ิมประชมุ เวลา  09.00  นาฬิกา 
    เม่ือท่ีประชุมพร้อม ประธานในท่ีประชุม คือ นายสายณั  กลอมหาดยาย่  
   ประธานสภาฯ ไดก้ลาวเปิดประชุมและเริมประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงันี่ ่ ้  
ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
   1.1  เร่ืองการรับมอบอปกรณ์กฬีาหม่บ้านุ ู  
ประธานสภาฯ   - ขอแจง้ใหส้มาชิกทราบวา  หลงัจากการประชุมวนันีแลว้  ใหส้มาชิกรับอุปกรณ์่ ้
กฬาี  

  

   ประจาํหมูบา้นได ้โดยใหส้มาชิกทงั ่ ้ 2 คน และผูใ้หญบา้นมาเซ็นช่ือรับมอบดว้ย่  
ทีป่ระชมุ   รับทราบ 
   1.2  เร่ืองการเช่าพระสมเด็จ สว. 
ประธานสภาฯ   ดว้ยจงัหวดัชุมพร  ขอความรวมมือให ้อบต่ .จาํหนา่ ย พระสมเดจ็ สว. 
   ในราคาองคล์ะ 219 บาท ผูใ้ดสนใจใหติ้ดตอไดท่ี้ สาํนกังานปลดัฯ่  
ทีป่ระชมุ   รับทราบ 
ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชมุ สภา  คร้ังทีแ่ล้ว 
ประธานสภาฯ   สาํหรับรายงานการประชุมครังท่ีแลว้  ไดจ้ดัพิมพแ์ละแจกใหก้บสมาชิกไปกอน้ ั ่
หนา้  
   แลว้ และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดต้รวจรายงานการประชุมแลว้ หาก 
   สมาชิกจะแกไขในสวนใด ขอใหแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบ้ ่  
ทีป่ระชมุ   รับรองรายงานการประชุมดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง  เสนอสภาฯ เพือ่พจิารณา 
    3.1  การกอสร้างโรงงานผลิตไ่ ฟฟ้าดว้ยระบบกาซชีวภาพ๊  
   ต้นเร่ือง 

ดว้ยสหกรณ์นิคมหลงัสวน จาํกด ไดย้ืน่หนงัสือขอความเห็นชอบจดัตงั  โครงการั ้
กอสร้างระบบบาํบดันาํเสียแบบไร้อากาศเพื่อผลิตกาซเพื่อใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า ขนา่ ้ ๊
 1 เมกะวตัต ์ จาํนวน 1  โครงการ  สถานท่ีตงับริเวณสหกรณ์นิคมหลงัสวน  จาํ้ กด ซ่ึง ั



โครงการดงักลาวไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมสภาองคก์ารบริหารสวนตาํบลหาดยายรับทราบแลว้  ่ ่
ครังในการประชุมสมยัสามญั  สมยัท่ี ้ 2  ประจาํปี 2552  เม่ือวนัท่ี 26  มิถุนายน  2552 

   ข้อเทจ็จริง 
การดาํเนินการโครงการดงักลาว  ทางสหกรณ์นิคมหลงัสวน  จาํกด ไดด้าํเนินการ่ ั

จดัทาํการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตพืนท่ีใกลเ้คียงกบท่ีกอสร้างแลว้้ ั ่  
 

 เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน  2552  ณ สถานีอนามยัเฉลิมพระเกยรติตาํบลหาดยาย อาํเภอี
หลงัสวน จงัหวดัชุมพร  ซ่ึงประชาชนสวนใหญไมทกัทว้ง ่ ่ ่ (คิดเป็นร้อยละ 88.68 ของ
จาํนวนผูเ้ขา้รวมประชุม่ ) และสหกรณ์นิคมหลงัสวน จาํกด ไดแ้สดงความจาํนงค ์ในการั
พฒันาโครงการกลไกพฒันาท่ีสะอาดในประเทศไทย จึงตอ้งขอความเห็นชอบจากสภา
องคก์ารบริหารสวนตาํบลกอน่ ่  
ข้อพจิารณา 

เน่ืองจากโครงการดงักลาว เป็นโครงการขนาดใหญมีผลกระทบกบชุมชน และ ่ ่ ั
อบต.    หาดยาย ไมอยใูนเขตควบคุมอาคาร ตาม ่ ่ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2539 จึงขอความ
เห็นชอบสภาองคก์ารบริหารสวนตาํบลหาดยาย่  
นําเสนอ 
จึงเสนอสภา อบต.หาดยาย พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายก อบต.หาดยายไดชี้แจงเร่ืองนี้ ้   
นายก อบต.  ในเร่ืองนี ผูอ้าํนวยการนิคมสหกรณ์หลงัสวน กรรมการผูจ้ดัการบริษทัเอน็้ ทีแอล

ไบโอ       เอน็เนอร์ยี ่ จาํกด และประธานกรรมการสหกรณ์นิคมหลงัสวน จาํกด ไดร้วมั ั ่
ปรึกษากบผม  ในเร่ืองของมติท่ีประชุมสภาครังท่ีมีการแจง้เร่ืองการกอสร้างโครงการนี  ซ่ึงั ้ ่ ้
เป็นการแจง้เพือ่ทราบเทานนั แตโครงการนีไดมี้การแสดงความจาํนงคใ์นการพฒันา่ ่้ ้
โครงการกลไกพฒันาท่ีสะอาดในประเทศไทย ซ่ึงเป็นโครงการของกระทรวงพลงังานโดยมี
หลกัเกณฑ ์ตอ้งใหส้ภาทอ้งถินมีมติเห็นชอบ    ผมจึงถามวา เม่ือมีโครงการนีเกดขึน่ ่ ิ้ ้
ประชาชนในตาํบลหาดยาย ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรงจะไดป้ระโยชน์อะไรบา้ง มี
ขอ้ดีขอ้เสียอยางไร ซ่ึงไดรั้บคาํชีแจง่ ้ วา เป็นโครงการท่ีชวยลดมลพษิได ้เน่ืองจากเป็นการ่ ่
นาํนาํเสียจากโรงงานมาใชใ้นกระบวนการผลิต  ทงัยงัชวยลดการเกดภาวะเรือนกระจก ม้ ้ ่ ิ
ขอ้ดีมากกวาขอ้เสีย และ ในขณะเดียวกนทางบริษทัรวมทุนและคณะกรรมการ ผูรั้บมอบ่ ั ่
อาํนาจโรงงานสกดนาํมนัปาลม์สหกรณ์นิคมหลงัสวน จาํกด มีคั ั้ วามประสงคจ์ะจดัสรรเงิ
รายไดใ้หก้บชุมชนในตาํบลหาดยาย ซ่ึงมีการทาํบนัทึกแนบทา้ยสญัญา ผานทาง อบตั ่ .หาด
ยาย จาํนวน 3% ของรายได ้ซ่ึงหกัคาใชจ้ายแลว้ ซ่ึงจากการสอบถามประมาณการวาจะได้่ ่ ่
ประมาณ 3-4 แสนบาท ตอปี และหลงัจากปีท่ีมีการคืนทุนแลว้ จะจดัสรรในสวนของคา่ ่ ่



คาร์บอนเครดิต เพิมใหอี้ก ่ 2 % รวมเป็น 5 % ซ่ึงประมาณการรายไดท่ี้จะให ้กบ อบตั .
ประมาณ 6-7 แสนบาทตอปี จึงขอใหส้มาชิก อบต่ .ไดแ้สดงความคิดเห็นกอนการลงมติ  ใน่
สวนตวักระผมเห็นวา ปัจจุบนันี โรงานผลิตนาํมนัปาลม์ของสหกรณ์นนัในกระบวนการผลิต่ ่ ้ ้ ้
ไดมี้กาซพิษออกมาอยแูลว้ โด๊ ่ ยเฉพาะในบอบาํบดันาํเสีย การมีโครงการนีขึนกสามาร่ ็้ ้ ้
แกปัญหามลพษิไปไดส้วนหน่ึง้ ่  

ประภาส  สขขาวุ  
ส.อบต.หม่ท ีู 4 จากการท่ีได ้ดูจากแบบท่ี แนบมา พร้อมวาระการประชุมนีมีอยจุูดหน่ึงขอโครงการจะตอ้งมี้ ่

การติดตงัอุปกรณ์ขา้มถนน ไมทราบวา จะใชว้ิธีเจาะถนน  หรือขา้มถน้ ่ ่ น  ขอใหมี้ความ
ชดัเจนในเร่ืองนี เน่ืองจากมีผลกระทบตอประชาชน เม่ือสภามีมติเห็นชอบแลว้้ ่  

ประธานสภาฯ  ขอใหป้ลดั อบต.ชีแจง้  
ส.ต.อ.อานนท์  ศรีวไิล 
เลขานการสภาุ  จากการสอบถาม อุปกรณ์ท่ีใชข้า้มถนนนนั เป็นการวางทอขนาด ้ ่ 8 นิว ซ่ึงหากการ้

ดาํเนินการในถนนภายในหมูบา้น ถ้่ าเป็นการดาํเนินการเพียงเลก็ๆนอ้ย ๆ นนั เป็นอาํนาจ ้
ของทานนายก อบต่ . ท่ีจะพจิารณาอนุมติัให ้แตหากเป็นการดาํเนินการท่ีเป็นโครงการขนาด่
ใหญ กจะตอ้งขอมติท่ีประชุมสภา่ ็  

นายจเรศักดิ์ เบีย้วสถิตย์ 
ส.อบต.หม่ที ู่ 8 ผมขอใหส้มาชิก ของหมูท่ี ่ 4 และเป็นท่ีตงัของโครงการ แ้ สดงความคิดเห็นดว้ย 
นายประยทธ ยมสวสัดิ์ุ  
ส.อบต.หม่ที ู่ 4 ผมเห็นดว้ยใหมี้การกอสร้างโครงการนี่ ้ 
นายประภาส  สขขาวุ  
ส.อบต.หม่ที ู่ 4 ผมเห็นดว้ย วาใหมี้การกอสร้างโครงการนี แตตอ้งดาํเนินการใหมี้ความชดัเจน  ถึงแมว้า ผม่ ่ ่่ ้

เป็นคนอยภูายในสหกรณ์ กขอใหด้าํเนินการใหถู้่ ็ กตอ้งตามระเบียบ 
นายวโิรจน์ เพชรรัตน์ 
ส.อบต.หม่ที ู่ 11 ขอเรียนปรึกษาวาในขอ้เทจ็จริง มีการทาํประชาพิจารณ์  ตงัแตวนัท่ี ่ ่้ 8 มิถุนายน 2552 และ

ทาง อบต.ไดน้าํเร่ืองนีเขา้มาพิจารณาใหม จะตอ้งมีการทาํประชาพิจารณ์ใหมหรือไม้ ่ ่ ่ 
ประธานสภาฯ เร่ืองการทาํประชาพิจารณ์ใหมนั่ ้น คงไมตอ้งทาํใหม เพราะทางสหกรณ์ไดด้าํเนินการรับฟัง่ ่

ความคิดเห็น มาโดยถูกตอ้งแลว้ มีสมาชิกจะสอบถามอีกหรือไม หากไมมีขอมติท่ีประชุม่ ่
สภา 

มติทีป่ระชมุ  เห็นชอบใหมี้การกอสร้างดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์่  
 3.2  ประกาศวาดว้ย ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการการเมืองฝ่ายสภา่ ทอ้งถิน องคก์าร่

บริหารสวนตาํบลหาดยาย อาํเภอหลงัสวน  จงัหวดัชุมพร พ่ .ศ.2553 



 ต้นเร่ือง 
  ดว้ยสาํนกังานตรวจการแผนดิน ขอความรวมมือใหอ้งคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ่ ่

จดัทาํประมวลจริยธรรมสาํหรับผูด้าํรงตาํแหนงทางการเมืองทอ้งถิน ฝ่ายสภาทอ้งถินใหเ้ป็น่ ่ ่
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ่ 2550 

 ข้อเทจ็จริง 
  เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ่

2550 องคก์ารบริหารสวนตาํบลหาดยาย จึงไดจ้ดัทาํรางประกาศ วาดว้ยประมวลจริยธรรม่ ่ ่
ของขา้ราชการการเมืองฝ่ายสภาทอ้งถิน องคก์ารบริหารสวนตาํบลห่ ่ าดยาย อาํเภอหลงัสวน  
จงัหวดัชุมพร พ.ศ.2553 

   ระเบียบข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
  ตาม มาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ่ 2550 บญัญติั

ใหม้าตรฐานทางจริยธรรมของผูด้าํรงตาํแหนงทางการเมือง ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ่
แตละประเภท ขา้ราชการ หรือเจา้่ หนา้ท่ีของรัฐแตละประเภท เป็นไปตามประมวลจริยธรรม่
ท่ีกาหนดขึน โดยมาตรฐานทางจริยธรรมจะตอ้งมีกลไกและระบบในการดาํเนินงาน เพือ่ให้ํ ้
การบงัคบัใชเ้ป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ   รวมทงักาหนดขนัตอนการลงโทษตามความ่ ํ้ ้
ร้ายแรงแหงการกระทาํ และมาตรา ่ 280 บญัญติัใหผู้ต้รวจการแผนดิ่ นมีอาํนาจหนา้ท่ี
เสนอแนะหรือใหค้าํแนะนาํในการจดัทาํหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม 

 นําเสนอ 
 จึงเสนอสภา อบต.หาดยาย เพื่อพิจารณาอนุมติั 
ประธานสภาฯ ขอใหส้มาชิกไดแ้สดงความคิดเห็นกอนการลงมติ่  
นายประพนัธ์  หนทองู  
ส.อบต. หม่ที ู่ 10 นบัวาเป็นเร่ืองท่ีดี ท่ีนกัการเมืองมีประ่ มวลจริยธรรม และจากการศึกษาดูประกาศนี เห็นวามี้ ่

บทกาหนดโทษท่ีสอดคลอ้งกบขา้ราชการพลเรือน มีการแตงตงัคณะกรรมการจากบุคคลอ่ืน ํ ั ่ ้
ซ่ึงการแตงตงักรรมการจากบุคคลอ่ืน ขอใหแ้ตงตงัจากผูท่ี้มีความรู้นาเช่ือถือทางสงัคม่ ่ ่้ ้  

นายสมเกยีรติ สขท่ามะพลาุ  
ส.อบต. หม่ที ู่ 2 ขอใหส้มาชิกดูหนา้ท่ี 7 ขอ้ท่ี 39 ขอ้ความนาจะผดิ ตอ้งแลว้แตกรณี ขอใหเ้พิมคาํวา แต อีก ่ ่ ่ ่่ 1 

คาํ 
นายวโิรจน์  เพชรรัตน์ 
ส.อบต.หม่ที ู่ 11 ขอทาํความเขา้ใจคาํวา คณะกรรมการท่ีเป็นบุคคลภายนอก ท่ีผูก้ากบดูแลแตงตงัตาม่ ํ ั ่ ้

กฎหมาย        วาตอ้งการจดัตงัมาคือใครเป็นผูแ้ต่ ่้ งตงั้  
ประธานสภาฯ แตงตงัโดยนายอาํเภอ่ ้  



ประธานสภาฯ เม่ือไมมีสมาชิกจะอภิปราย กจะถามมติท่ีประชุมสภาฯ วาจะพิจารณารางประกาศนี ่ ็ ่ ่ ้ 3 วาระ
รวดเลยหรือไม่ 

มติทีป่ระชมุ   พิจารณา 3 วาระรวด  21   เสียง 
   งดออกเสียง     4   เสียง 
ประธานสภาฯ ในวาระแรก ขนัรับหลกัการ ขอถ้ ามมติท่ีประชุมสภาฯ วารับหลกัการรางประกาศนีหรือไม่ ่ ่้  
มติประชมุ  รับหลกัการ  คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
ประธานสภาฯ ตอไปขนัตอนการแปรญตัติ มีผูใ้ดจะแปรญตัติรางประกาศหรือไม เม่ือไมมีกขอผานวาระนี่ ่ ่ ่ ็ ่้ ้

ไป 
ประธานสภาฯ ตอไปถึงขนัตอนการลงมติ วาระไมมีการอภิปราย จึงขอ่ ่้ มติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชมุ  เห็นชอบรางประกาศฯดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์่  
ประธานสภาฯ ตอไปจะมีการแตงตงัคณะกรรมการ ตามประกาศฉบบันี ท่ีกรรมการมาจากสมาชิก อบต่ ่ ้ ้ . 

จาํนวน 2 คน โดยใหท่ี้ประชุมเลือก จึงขอใหส้มาชิกเสนอช่ือ 
นายประภาส  สขขาวุ  
ส.อบต.หม่ที ู่ 4 เสนอ นายสมเกยรติ  สุขทามะพลา สี ่ .อบต.หมูท่ี ่ 2 พร้อมผูรั้บรอง 
นายสมเจตน์ สวรรณนิตย์ุ  
ส.อบต.หมที ู่ 8 เสนอนายประยงค ์เสนียย์ทุธ พร้อมผูรั้บรอง 
มติทีป่ระชมุ  เห็นชอบ 
ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ืองอ่ืน ๆ  

4.1 เร่ือง เงินอดหนนุ ุ  
ตามท่ีทุกหมูบา้น ไดข้อรับเงินอุดหนุน เพื่อใชใ้นก่ ารแขงขนักฬาประจาํตาํบลนนั เม่ือมีการ่ ี ้
ดาํเนินการแขงขนักฬาเสร็จแลว้ ขอใหทุ้กหมูบา้น รายงานผลการใชจ้ายเงินใหก้บ อบต่ ี ่ ่ ั . 
ทราบภายใน 30 วนั 

ทีป่ระชมุ   รับทราบ 
   4.2  เร่ืองการแข่งขนักฬีาประจําตําบล 
นายสมเจตน์ สวรรณนิตย์ุ   ในการแขงขนักฬาประจาํตาํบล นกักฬาฟตุบอลกา่ ี ี ํ หนดใหผู้เ้ลนตอ้งอยใูนหมูบา้นท่ีสงมา่ ่ ่ ่
แขงขนั่  
ส.อบต.หม่ที ู่ 8  เทานนั   ในหลกัเกณฑนี์ขอใหแ้กไขไดห้รือไม เพราะผูเ้ลนไมพอ   โดยขอใหแ้กไขเหมือน            ่ ้ ่ ่ ่ ้้ ้

วอลเลยบ์อล ไดห้รือไม่ ่ 
นายอมร  ช่วยละแม 
ส.อบต.หม่ที ู่ 1   เสนอวาใหมี้การเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑนี์่ ้  เพราะทางหมูท่ี ่ 1 กมีนกักฬาไมพอ ็ ี ่  



ประธานสภาฯ  เห็นวากฬาฟุตบอล ไมนาท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์และใหน้ายก อบต่ ี ่ ่ .ไดมี้การนดั
ประชุม    เร่ืองนีใหมอีกครัง โดยเชิญ กานนั ผูใ้หญบา้น เขา้รวมประชุมดว้ย้ ่ ํ ่ ่้  
ทีป่ระชมุ   รับทราบ 
นายมงคล  ฉิมสะอาด 
รองนายก อบต.  ขอแจง้ผลการแขงขนัฟุตบอล ท่ี อบต่ .ดานสวี ประเภทผูน้าํ อบต่ .หาดยาย ไดร้องชนะเลิศ 
อนัดบัท่ี 1    และกฬาผูน้าํทอ้งถิน ท่ีทาง อบจี ่ .ชุมพร ไดจ้ดันนั จะเริมแขงขนัตงัแตวนัท่ี ้ ้่ ่ ่ 20 
เมษายน 2553 น้ี 
ทีป่ระชมุ   รับทราบ 
   4.3  เร่ืองการติดตั้งสัญญาณอนัตราย บริเวณ 3 แยก อนามัย 
นายประภาส  สขขาวุ  
ส.อบต.หม่ที ู่ 4 บริเวณสามแยกหนา้อนามยัเฉลิมพระเกยรติ ซ่ึงเป็นชุมชนมีการเกดอุบติัเหตุบอยครัง จึงี ิ ่ ้

ขอให ้       ผูบ้ริหารชวยดาํเนินการจดัทาํลูกระนาดหรือสญัญาณไฟ เพื่อใหร้ถชะลอ่
ความเร็ว บริเวณดงักลาว่  

ประธานสภาฯ  ขอให ้นายก อบต.รีบไปดาํเนินการ 
   4.4  เร่ือง  ปัญหาภัยแล้ง 
นายวโิรจน์ เพชรรัตน์ 
ส.อบต.หม่ที ู่ 11             ปัจจุบนันีไดเ้กดปัญหาภยัแลว้มานานแลว้ ปรากฏวาทาง อบต้ ิ ่ .ยงัไมมีรถนาํ บรรทุ่ ้

นาํไปแจกจาย้ ่  ประชาชนเลย จึงขอสอบถามวา เม่ือไหรจะไดร้ถนาํมาบริการประชาชน่ ่ ้  
ปลดั อบต.  ไดป้ระสานขอใชร้ถนาํจากสาํนกังานป้องกนภยัฝ่ายพลเรือนแลว้ ไดย้นืยนัทา้ ั

โทรศพัทว์าในอาทิตย ์จะมีรถบรรทุกนาํมาประจาํท่ี อบต่ ้ .หาดยาย 
ทีป่ระชมุ  รับทราบ 
 
 4.5 เร่ือง ขอให้เปลีย่นแปลงมติทีป่ระชมุ สภาฯในเร่ืองการขอใช้ทีด่ินของนิคมสหกรณ์หลงั

สวน 
ประธานสภาฯ  ในการประชุมวนันี ไดมี้ นายสุภาส กศุลชู  ทอ้งถินอาํเภอหลงัสวน เขา้รวมประชุม้ ่ ่

ดว้ย 
 จึงขอเรียนเชิญ ทอ้งถินอาํเภอหลงัสวน ไดชี้แจงกบสมาชิก อบต่ ้ ั . 
 
 
นายสภาส  กศลชุ ุ ู 
ท้องถ่ิน อ.หลงัสวน ทอ้งถินจงัหวดัชุมพร ไดม้อบหมายใหก้ระผม เขา้ประชุมสภา อบต่ .หาดยาย เร่ืองท่ี อบต.

หาดยายมี 



 มติขอใชท่ี้ดินของนิคมสหกรณ์หลงัสวน จาํนวน 30 ไรเศษ นนั ไดมี้เร่ืองร้องเรียน ถึง ่ ้
กรรมาธิการสภาผูแ้ทนราษฏรผานทาง สส่ .สุวโรช  พะลงั วาท่ีดินท่ี อบต่ . ขอใชนี้ ไดมี้ผู ้้
ครอบครองและทาํมาหากน ในท่ีดินนีอย ูโดยทาง นายก อบติ ่้ .ไดเ้ขา้ไปชีแจงตอกรรมาธิการ้ ่
สภาผูแ้ทนราษฏรแลว้ และใหจ้งัหวดัแตงตงักรรมการสอบสวนวามีการตงังบประมาณขอ่ ่้ ้
เชาท่ีดินของนิคมสหกรณ์หรือไม และในครังแรกสภา อบต่ ่ ้ .ขอใชพ้ืนท่ีทงัหมด ้ ้ 30 ไรเศษ ่
ในขนัตอนนีสภาฯนาจะมีมติเห็นชอบเฉพาะเทาท่ีนิคมสหกรณ์สงมอบพืนท่ีใหก้บ อบต้ ้ ้่ ่ ่ ั .ไว ้
ในสวนท่ีดินท่ีนางอารมณ์ ค่ รอบครอง และเกบเกยวผลประโยชน์จาํนวน ็ ี่ 4 ไร นนั ยงัมี่ ้
ปัญหาอยเูห็นควรใหนิ้คมสหกรณ์แกไขปัญหากอนแลว้คอนมีมติใหม่ ้ ่ ่่  

นายวโิรจน์ เพชรรัตน์ 
ส.อบต.หม่ที ู่ 11      ขอปรึกษาตอท่ีประชุมวา โครงการกอสร้างหอ้งประชุมสภา อบต่ ่ ่ .หาดยาย ไดติ้ดกบท่ีดินั

ของ      นางอามณ์  หรือไม่ 
นายจเรศักดิ์ เบีย้วสถิตย์ 
ส.อบต.หม่ที ู่ 8 กระผม เห็นดว้ยตามท่ีทอ้งถินอาํเภอเสนอ่  
นายวนัชัย แสงสวรรณุ  
นายก อบต.  จากการท่ีอบต.หาดยาย ไดข้อใชท่ี้ดินจากนิคมสหกรณ์หลงัสวน ใชก้อสร้าง่

โครงการตาง ๆ่  
 ของ อบต. นนั ในเบืองตน้ ไดป้ระสานไปถึง ผอ้ ้ .นิคมสหกรณ์หลงัสวนและไดรั้บแจง้วา ่

พืนท่ีดงักลาวยงักลาวอย ูและไดก้นไวใ้ชเ้พื่อการสาธารณะ จากนนัจึงไดข้อใชพ้ืนท่ีโดยทาง้ ้่ ่ ่ ั ้
นิคมสหกรณ์หลงัสวน ไดส้งเจา้หนา้ท่ีมารังวดั พนืท่ีวางอย ู่ ่ ่้ 30 ไรเศษ วนัท่ี ่ 3 พฤศจิกายน 
2552 ไดน้าํรถแบคโฮเขา้มาปรับพืนท่ีบริเวณ โดยรอบ อบต้ . เพื่อเตรียมจดังานเฉลิมพระ
เกยรติองคพ์ระบาทสมเดจ็     พระเจา้อยหูวั ไดมี้นายคาํรณ และนายณรงค ์ ปริงหาดยาย ได้ี ่
ขอใหห้ยดุาํเนินการกอน โดยอา้งวา พนืท่ีดงักลาวเป็นของบิดาของตน จึงไดท้าํหนงัสือ่ ่ ่้
สอบถามไปทางนิคมสหกรณ์หลงัสวน และไดรั้บแจง้วาไดแ้จง้ความดาํเนินคดีกบผู ้่ ั ท่ีบุกรุก
ท่ีดินแปลงดงักลาวแลว้ และเร่ืองนีไดมี้ร้องเรียนไปถึง สส่ ้ .สุวโรช พะลงั และเม่ือวนัท่ี 25 
กมุภาพนัธ์ 2553 กระผมไดเ้ขา้ไปชีแจงตอคณะกรรมาธิการฯ และทอ้งถินจงัหวดัไดม้า้ ่ ่
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงแลว้ ในสวนท่ีดินท่ีมีขอ้พิพาท นนั กระผมไมขดัขอ้ง และจะไมเข้่ ่ ่้ าไป
ยงุเกยว จนกวา นิคมสหกรณ์หลงัสวน จะสามารถสงมอบพืนท่ีใหไ้ด ้การท่ีผูร้้องอา้งสิทธิ่ ี่ ่ ่ ้
ทงัหมด รวมถึงท่ีดิน ท่ี อบต้ .ขอใชแ้ลว้ดว้ย นนั เห็นวา ควรใหนิ้คมสหกรณ์หลงัสวน้ ่
ดาํเนินการใหเ้สร็จสินกอน สวนเร่ืองการตงังบประมาณไว ้เพื่อการขอเชาท่ีดินนนั ไมไดต้ั้ ่ ่ ่ ่้ ้ ้ง
ไว ้แตเป็นการขอใชท่ี้ดินเทานนั่ ่ ้  

ประธานสภาฯ เม่ือไมมีผูใ้ดจะอภิปรายเร่ืองนีอีก  จะขอมติท่ีประชุมวา จะใหเ้ปล่ียนแปลงมติในเร่ืองท่ีขอ่ ่้
ใชท่ี้ดินของนิคมสหกรณ์หรือไม่ 



มติทีป่ระชมุ   1.  เห็นชอบใหมี้การเปล่ียนแปลงมติท่ีประชุม  13  เสียง 
  2.  ไมเห็นชอบใหมี้่ การเปล่ียนแปลงมติท่ีประชุม    2  เสียง 
  3.  งดออกเสียง      10  เสียง 
ประธานสภาฯ       เม่ือมติใหเ้ปล่ียนแปลงเร่ืองนีแลว้  กขอมติท่ีประชุมใหม โดยขอมติวาเห็นชอบใหมี้การ้ ็ ่ ่

ขอใชท่ี้ดินของนิคมสหกรณ์ไดเ้ทาท่ีนิคมสหกรณ์หลงัสวนสงมอบให ้อบต่ ่ .ไมเทานนั่ ่ ้  
มติทีป่ระชมุ  เห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์
ประธานสภาฯ มีเร่ืองแจง้ท่ีประชุม ดงัน้ี 
 1.  การประชุมสภาฯครังตอไป สมยัสามญั ท่ี ้ ่ 2 วนัท่ี 15-29 มิถุนายน 2553 ใหส้มาชิก

ดาํเนินการจดัทาํประชาคมหมูบา้น เพื่อทาํแผนพฒันาตาํบล่  
 2.  ขอเล่ือนการประชุมนอกรอบเป็นวนัท่ี 3 ของทุกเดือน 
 3.  ประชุมสญัจร หมูที ่ 3 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 น. 
 4.  โครงการบา้นทอ้งถินไทย คณะกรรมการประชุมพิจารณาแลว้ ่ 2 ครัง โดยใหผู้ใ้หญบา้น้ ่

เขา้มาใหข้อ้มูล หมูท่ี ่ 1 ผูใ้หญบา้นไมไดเ้ขา้รวมประชุม ในครังท่ี ่ ่ ่ ้ 3 คณะกรรมการจะลงไป
ติดตามท่ีหมูบา้น่  

 5.  กฬา อบตี . วนัท่ี 7-10 เมษายน 2553 ขอให ้นายก อบต.เรียกประชุมอีกครัง้  
 
ปิดประชมุ    เวลา 12.00  นาฬิกา 
 
 
  ลงช่ือ ส.ต.อ.    อานนท ์ ศรีวไิล  เลขานุการสภา อบต. 
             (อานนท ์ ศรีวิไล) 
      ปลดัองคก์ารบริหารสวนตาํบลหาดยาย่  
              ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
  ลงช่ือ     ประธานสภา อบต. 
      (นายสายณั  กลอมหาดยาย่ ) 
               ผูต้รวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 
  
 
 


